



ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ)

นายเล็ก กลิ่นวิบูลย์ เกิดวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ อายุ ๕๘ ปี จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาพาณิชยกรรม จากโรงเรียนกิตติคุณวิทยาคาร หลังจบการศึกษาได้เริ่มต้นทำงานที่บริษัทการบินไทย ในตำแหน่ง Traffic Officer และได้เลื่อนตำแหน่งเป็น Sr. Traffic Officer และ Sr. Load Sheet Agent สังกัดกองบรรทุก จากนั้นได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่พนักงานอาวุโสประจำสนามบินนานาชาติรานประเทศซาอุดีอาระเบีย ซึ่งขณะรับหน้าที่ได้พิจารณาเปิดเส้นทางบินใหม่ กรุงเทพฯ- Riyadh และรับตำแหน่งผู้จัดการ สนามบิน Riyadh เป็นเวลา ๕ ปี จากนั้นย้ายกลับประเทศไทยเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง Sr. Load Sheet Agent และตำแหน่งผู้จัดการผลัดสนามบินดอนเมือง

จากนั้นได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้จัดการสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น และได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้จัดการกองระวางบรรทุก BKKKY และย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการสนามบินซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย จากนั้นได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายสถานีต่างประเทศและภูมิภาค BKKKS-B และดูแลกำกับฝ่ายสัญญาต่างประเทศ ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบริการสนามบิน กำกับดูแลด้านการบริการสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมือง ตามลำดับ จากนั้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าฝ่ายภาคพื้น BKKDK จนถึงปัจจุบัน

นายเล็ก กลิ่นวิบูลย์ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากครั้งปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้จัดการสนามบินนาริตะได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเปิดช่องทางพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสาร VIP และ VIP รวมถึงได้เจรจาต่อรองเพื่อลดรายจ่ายจากกรณีที่มีจำนวนอาหารเกินซึ่งทำให้สามารถลดรายจ่ายของบริษัทได้เดือนละ ๓ แสนบาท นอกจากนี้ ขณะปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการสนามบินซิดนีย์ได้เจรจาต่อรองเพื่อลดรายจ่ายจากกรณีที่มีจำนวนอาหารเกินรวมถึงต่อรองอัตราค่าบริการห้องรับรองชั้นหนึ่ง และทำเรื่องขอเงินคืนจาก AIR SERVICE AUSTRALIA เรื่องค่า Noise Levy Charge of B747-400 เป็นจำนวนเงิน ๑๐ ล้านบาท

นอกจากความรู้ความสามารถในด้านของการบริหารแล้วนายเล็ก กลิ่นวิบูลย์ ยังได้อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาด้วยการเป็นวิทยากรพิเศษให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆ รวมถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีด้วย การเปิดอบรมหลักสูตรเบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจบริการภาคพื้นให้นักศึกษาและผู้สนใจโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมถึงช่วยเหลือกิจกรรมทางสังคมมาโดยตลอด โดยได้รับโล่เพื่อเป็นเกียรติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ๒ ครั้ง ในฐานะผู้สนับสนุนกิจกรรมตำรวจและผู้สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคมอีกมากมาย

จากความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพ และการอุทิศตนเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนิสิต นักศึกษาของ นายเล็ก กลิ่นวิบูลย์ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงเห็นสมควรมอบปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป